



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายสยาม ประสานพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสยาม ประสานพิมพ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ อบ.๐๐๓๒.๓๐๑.๓๓/ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการรับสินบน กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเซีย พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเซีย และให้หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว นั้น

ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการรับสินบนกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในประกาศฯ ดังกล่าว และขออนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

(นางธัญวลัย ชวงชิง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

ทราบ

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์



โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการรับสินบน

กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ข้าพเจ้า นายสยาม ประสานพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ขอประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา อย่างเคร่งครัด
๒. ข้าพเจ้า จะต่อต้านการรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคม และบริการใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา
๓. ในการรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใบยา จะกระทำในนามโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ หรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการเท่านั้น
๔. การจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาให้กับผู้ป่วย จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา หรือประโยชน์ส่วนตน
๕. โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา เข้าพบบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการโฆษณาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา หรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา แต่จะจัดสถานที่เข้าพบภายในกลุ่มงานเภสัชกรและกำหนดช่วงเวลาไว้เป็นการเฉพาะ
๖. ข้าพเจ้า จะปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา อย่างเคร่งครัด
๗. ข้าพเจ้า จะนำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม และจะปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลสว่างวีระวัชรวงค์ ไสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้าพเจ้า...(กล่าวชื่อตนเอง)...ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดินไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน จะถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด และขอถวายสัตวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป